

## สรุปข่าวประจำวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๖

### สื่อสิ่งพิมพ์

- หน.ผต.ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนของกระทรวงทรัพยากรฯ (แนวหน้า ๑๗ มิ.ย. ๖๖ หน้า ๘)
- วอน รบ.ใหม่เปิดจุดผ่อนปรนการค้า (มติชน ๑๙ มิ.ย. ๖๖ หน้า ๑๕)
- ‘๓ อปท.’ ยื่น ๔ ข้อเสนอแก้วโกลาตลลือกใช้เงินสะสมท้องถิ่น (มติชน ๒๐ มิ.ย. ๖๖ หน้า ๑,๑๒)
- ร่วมภารกิจ ‘ปลูกต้นไม้แสนต้น’ (ข่าวสด ๑๙ มิ.ย. ๖๖ หน้า ๖)

### สื่อออนไลน์

- ปลัดมหาดไทย ขับเคลื่อน “โมเดลเศรษฐกิจใหม่” พร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สืบทอด (ไทยรัฐ ๑๘ มิ.ย. ๖๖)  
[www.thairath.co.th/news/sustainable/2702804](http://www.thairath.co.th/news/sustainable/2702804)
- ‘ปลัด มท.’ ลงพื้นที่แห่งความยั่งยืน ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรี (เดลินิวส์ ๑๘ มิ.ย. ๖๖)  
[www.dailynews.co.th/news/2448513/](http://www.dailynews.co.th/news/2448513/)
- ‘ม่อนแจ่ม’ เสนอ ‘พิธา’ ขอรังวัดพิสูจน์สิทธิ หลังถูกดำเนินคดีบุกรุก ๑๑๓ รายแล้ว (มติชน ๑๘ มิ.ย. ๖๖)  
[www.matichon.co.th/local/news\\_4035484](http://www.matichon.co.th/local/news_4035484)
- ร่วมภารกิจ ‘ปลูกต้นไม้แสนต้น’ (ข่าวสด ๑๘ มิ.ย. ๖๖) [www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news\\_7720499](http://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7720499)

## หน.ผต.ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนของกระทรวงทรัพยากรฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน.ผต.ทส.) พร้อมด้วย นางพัศรา กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง และ สตูล) ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง โดยมีผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5, นายเพิ่มศักดิ์ กงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรมป่าไม้, นายกำธร สุวรรณเวช ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6, นายมณฑิเตอร์ จงจินากุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7, นายสมไชย เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง, นายจรรวย อินทร์จันทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

หาดเจ้าไหม, นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมการตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตวิถีใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 2.โครงการ “การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด” จังหวัดตรัง 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะกระดาน ในครั้งนี้ หน.ผต.ทส. ได้เน้นย้ำให้ ทสจ.ตรัง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ BCG Model และการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และเสนอแนะให้ อส.ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ในพื้นที่เกาะกระดาน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการดูแลป้องกันการบุกรุกพื้นที่ และออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกบนเกาะให้คงความเป็นธรรมชาติ

## วอนรบ.ใหม่เปิดจุดผ่อนปรนการค้า

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.อ.นิวัฒน์ ชาญ ประสพ นายกองดีการบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตาพระยา จ.สระแก้ว เปิดเผยความ คืบหน้าของการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า ในพื้นที่ อำเภอตาพระยา ที่ช่องอำเภอตาพระยากับอำเภอสวายจิก จังหวัดบึงเตี้ย เมียนเจย มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ช่องทัพสยาม-บ้านเดโชพนมฉัตร

พ.อ.นิวัฒน์กล่าวว่า หลังจากมีการ ประชุมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดบึงเตี้ยเมียนเจย ประเทศกัมพูชา มาแล้ว 2 ครั้ง และครั้ง สดุดท้าย ได้ไปประชุมที่ จ.บึงเตี้ยเมียนเจย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปร ว่าจะทุกฝ่ายเห็นชอบที่จะให้เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าตรงจุดนี้ เนื่องจากจะเป็น ช่องทางการค้าขายระหว่างอำเภอของทั้ง สองจังหวัด

พ.อ.นิวัฒน์กล่าวอีกว่า ต่างฝ่ายก็ต่าง นำเรื่องเข้าที่ประชุมของแต่ละฝ่าย เสนอ ต่อการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-

กัมพูชา ที่มีขึ้นในวันที่ 14-16 มิถุนายนที่ ผ่านมา ที่ จ.เสียมเรียบ ซึ่งทาง จ.สระแก้ว นำเสนอในการประชุมคราวนี้ คาดว่าจะได้ รับการเห็นชอบ จึงฝากไปยังรัฐบาลที่จะ มาบริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใหม่ ฝากความกรุณาในเรื่องของการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าตรงนี้ด้วย เนื่องจากจะทำให้ ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งประชาชนโดยรวม ของประเทศไทย จะได้มีโอกาสทำมาค้าขาย ได้ สร้างรายได้ให้กับประเทศอีกช่องทาง หนึ่ง และต้องยอมรับความจริงว่าการเปิด จุดผ่อนปรนบริเวณนี้ ฝ่ายไทยจะได้เปรียบ มากกว่า เพราะสินค้าไทยเป็นที่ต้องการ ของชาวกัมพูชามาก และมีการซื้อครั้งละ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางท้องถิ่นอยากให้ รัฐบาลช่วยผลักดันให้เร็วที่สุด ในของส่วน ท้องถิ่นเองได้วางแผนเตรียมการก่อสร้าง ถนนและก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่ต้องใช้ไว้ แล้ว โดยขอใช้พื้นที่แนวชายแดนริมถนน ศรีเพ็ญจากทางกรมป่าไม้ เพื่อเชื่อมต่อกับ ประเทศกัมพูชาไว้แล้ว

# '3อปท.'ยื่น4ข้อเสนอแก้วไกล ปลดล็อกใช้เงินสะสมท้องถิ่น

3 สมาคม อปท.สรุปข้อเสนอ  
ก.ก. 4 ข้อ ทำทันทีใน 100 วันแรก  
เน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อน  
ประชาชน (อ่านต่อหน้า 12)

## ต่อจากหน้า 1

### 3อปท.

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่ง  
ชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวถึง  
กรณี 1 นโยบาย ของพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ถึง  
การแบ่งโครงการสร้างการบริหารประเทศและ  
กระจายอำนาจท้องถิ่นว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปการ  
ทำงานร่วมกันของ 3 สมาคมและพรรคก้าวไกล  
ในการเตรียมข้อเสนอที่จะปลดล็อกใน 100 วัน  
แรก โดยเฉพาะเรื่องการช่วยประชาชนในสิ่งที่  
เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ประชาชนและเป็นเรื่องที่สามารถใช้ได้ทันที โดยใช้  
อำนาจของรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงนั้นดำเนินการ  
1.ระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสม ปัจจุบันมีการ  
สำรองที่ 3 สมาคมคิดว่าเป็นการสำรองที่ซ้ำซ้อน  
และไม่จำเป็น จะมีการปลดล็อกให้มีการสำรอง  
น้อยลงและสามารถนำไปใช้ได้ทันที 2.ระเบียบ  
การจัดงานต่างๆ การแข่งขันกีฬา อปท.ถูกจำกัด  
ด้วยสัดส่วนของงบประมาณ กลายเป็นปัญหา  
ไม่สามารถจัดงานขนาดใหญ่ได้ 3.การเดินทาง  
ไปราชการไปประชุมแต่ละครั้ง ต้องขออนุญาต  
นายอำเภอ ซึ่งด้วยวุฒิภาวะของคนที่มาจาก  
การเลือกตั้งทราบดีว่าอะไรจำเป็นและไม่จำเป็น  
ในการเดินทางไปราชการ 4.เรื่องการประชุม  
สภาที่ผ่านมาการเปิดประชุมสภาต้องขออนุญาต  
จากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ อันที่จริง  
สภาจากการเลือกตั้งของประชาชนการเปิด  
ประชุมสภาเพื่อพิจารณาปัญหาความเดือดร้อน  
ของประชาชน

“ขณะเดียวกัน เรื่องความจำเป็นเร่งด่วน  
เช่น พื้นที่ป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ หลาย  
ท้องถิ่นได้รับงบประมาณแต่ไม่สามารถก่อสร้าง

ได้ เพราะขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ น่าจะ  
มีการมอบอำนาจลงมาในระดับพื้นที่ในเบื้องต้น  
ก่อน เช่น ให้ผู้ว่าเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  
และอนุญาตเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน  
ในส่วนของตัว พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น คือ  
พ.ร.บ.จัดตั้ง ซึ่งปัจจุบันท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงบทบาท  
และภารกิจมากขึ้นที่ไปยกระดับพื้นที่ตนเองให้  
มีความสามารถในการแข่งขันและทัดเทียม แต่  
พ.ร.บ.ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยความต้องการ  
ของประชาชน จึงมีแนวคิดว่าการเปิดกว้างมาก  
ขึ้นเป็นลักษณะแบบที่มีอะไรที่ห้ามกระทำบ้าง  
เช่น การทหารห้ามทำ หรือการต่างประเทศห้าม  
ทำ เป็นต้น ด้านแผน พ.ร.บ.ด้านการกระจาย  
อำนาจ ขณะนี้เข้ามาสู่แผนระยะที่ 3 แล้ว ควร  
มีบทการถ่ายโอนให้ชัดเจน และโครงสร้างของ  
คณะกรรมการกระจายอำนาจว่าควรมีสัดส่วน  
อย่างไร ซึ่งท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเดียวที่ไม่  
สามารถเลือกผู้บริหารเองได้ ผอ.ระดับต่างๆ ถูก  
ส่งมาจากส่วนกลางทั้งสิ้น พ.ร.บ.น่าจะปลดล็อก  
ให้ท้องถิ่นสามารถจัดสอบด้วยตัวเองได้ เรื่อง  
โครงสร้างอ่อนตัวมากขึ้น ท้องถิ่นแต่ละแห่งมี  
บริบทแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ท้องถิ่นแต่ละ  
แห่งตั้งแต่โครงสร้างองค์กรควรปรับเปลี่ยนให้  
สอดคล้องกับพื้นที่และบุคลากร แต่วันนี้ถูกจำกัด  
มาและไม่ตรงกับสิ่งที่ท้องถิ่นต้องการ” นายพงษ์  
ศักดิ์กล่าว

นายเอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ ประธานวิสาหกิจ  
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ต.แม่แรม  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กรณีนายพิธา ลี้ม  
เจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) และว่าที่  
นายกรัฐมนตรี เดินทางมาพบปะกลุ่มชาติพันธุ์  
ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาว  
ไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) อ.สันทราย  
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ส่งตัวแทน  
ยื่นหนังสือถึงนายพิธาเพื่อแก้ปัญหาการครอบ  
ครองสิทธิที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินบนม่อน  
แจ่ม เนื่องจากชาวม้งได้พัฒนาอาชีพเป็นท่อง  
เที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างและ  
บริการที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม รวมถึงร้านอาหาร  
กาแฟ ของฝาก ของที่ระลึก เพื่อสร้างงานและ

รายได้สู่ชุมชนแทนการทำเกษตรเพียงอย่าง  
เดียว นอกจากนี้ ได้เรียกร้องให้รังวัดและพิสูจน์  
สิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าว ก่อนประกาศ  
เป็นป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม พร้อมให้บังคับใช้  
กฎหมายอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือก  
ปฏิบัติ เนื่องจากชาวม่อนแจ่มถูกกรมป่าไม้ตำ  
เนินคดีฐานบุกรุกแผ้วถางป่าในที่ดินทำกินของ  
ตนเอง โดยมีคดีอยู่ในชั้นศาล 23 คดี คดีอยู่ใน  
ชั้นพนักงานสอบสวนและอัยการอีก 90 คดี รวม  
113 คดี ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน อยากให้รัฐบาล  
ใหม่ช่วยเหลือแก้ปัญหาและเยียวยา

“หากนายพิธาจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว และ  
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อาจเชิญนายพิธา  
หรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ลงพื้นที่  
พบปะชาวม่อนแจ่ม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีก  
ครั้งให้เป็นกรณีศึกษา หรือโมเดลการพัฒนาบน  
พื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วมให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์  
ไม่ใช่การจับกุมดำเนินคดีเพียงอย่างเดียว ซึ่ง  
ชาวม่อนแจ่มเรียกร้องสิทธิครอบครองที่ดินทำ  
กินเท่านั้น ไม่ได้เรียกร้องออกโฉนดแปลงรวม  
หรือโฉนดชุมชนอย่างใด เชื่อว่าปัญหาดังกล่าว  
จะได้รับการแก้ไขในสมัยนายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี  
มากกว่าสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี” นายเอกรินทร์  
กล่าว

ด้าน นายศักดิ์ แสนมี เลขาธิการสภาชน  
เผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) กล่าวว่า  
กลุ่มชาติพันธุ์ต้องการสะท้อนปัญหาให้แก้ไข  
ปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการป่าไม้และ  
อุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ทำ  
กินชาวบ้าน รวมทั้งเรื่องสัญชาติ การศึกษา การ  
รักษาพยาบาล การเข้าถึงรัฐสวัสดิการ ความ  
เท่าเทียม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง  
วัฒนธรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาชีวิตดีขึ้น  
นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญ  
และคุ้มครองนักเคลื่อนไหวชนเผ่าหรือชาติพันธุ์  
ที่ยังต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในเรื่องสิทธิมนุษย  
ชนและความเท่าเทียม ทั้งมีชีวิตอยู่ เสียชีวิต  
และสูญหาย อยากให้ช่วยเหลือและเยียวยาแก่  
ครอบครัวนักเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วย

## ร่วมภารกิจ'ปลูกต้นไม้แสนต้น'



เต๋ย จรินทร์พร

สาขาทั่วประเทศ

โดยจัดงานกิจกรรมออฟแคมเปญด้วยการจัดเสวนา โดยมีพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการร่วมแชร์ประสบการณ์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สาวหัวใจรักโลก เต๋ย จรินทร์พร จุนเกียรติ กล่าวถึงการมาร่วมแคมเปญนี้ว่า "ดีใจมากที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เต๋ยเป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้น แต่ในวันนี้ทุกคนตื่นตัวขึ้นมาก เชื่อว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ให้องค์กรอื่นๆ อยากลุกขึ้นมาทำเพื่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน"



1. รักโลก 1. SAY NO TO PLASTIC BAGS งดการแจกถุงพลาสติก
2. รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้างทั่วประเทศ
3. ร่วมกับ CENTRAL THAM เปิดพื้นที่สนับสนุนจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตจากวัสดุในพื้นที่ถิ่น และสนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลกรุ๊ป เพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000 ไร่ ทั่วประเทศ ภายในปี 2573 พร้อมจัดกิจกรรมรักโลกมากมายตลอดเดือน มิ.ย. นี้ที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันทุก

## 'ปลัด มท.' ลงพื้นที่แห่งความยั่งยืน ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรี

'ปลัดมหาดไทย' นำคณะลงพื้นที่แห่งความยั่งยืน ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรี เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ควบคู่การจัดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)

18 มิถุนายน 2566 18:03 น. การเมือง



เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทรี ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรี หมู่ที่ 3 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประกอบพิธีบรรจูประบรมสารีริกธาตุที่พระเศียร “พระพุทธรูปมีรักษาป่า รักษาธรรมชาติรักษาชีวิตสัตว์” ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี “ป่านี้มีผลผู้คนรักกัน” เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เหตุแห่งปัญหา ส่งเสริมให้ทุกๆ ภาคส่วนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันด้วยความ”สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย” ในโครงการ “บวร” จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) โดยได้รับเมตตาจาก พระครูขันติพลากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝางหมื่น พระครูสิริธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พระอาจารย์วิบูลย์ ธมมเตโชเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรี พระวีระยุทธ์ อภิวิโร วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม และคณะสงฆ์ ร่วมอนุโมทนา โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจน

ไฟบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ โสวิทยสกุล นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพุดผิงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายจิรัชชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นายวรชาติศรอ่อนนุช นางภัทราวดี สุทธิธนกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 18 อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวม 12 คน และเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และฟื้นฟูดูแลรักษาป่าด้วยความ “สามัคคีเป็นพลัง ค้ำจุนแผ่นดินไทย” ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พร้อมทั้งมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs และการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ร่วมปลูกป่า และตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา (CLM) ดอยอินทรีฯ พร้อมมอบบ้านดินให้แก่ นายสมาน จันทร์กลิ่น คริวเรือนชุมชนต้นแบบฯ CLM และร่วมปลูกต้นมะม่วงพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำแร่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติบริเวณพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดอยอินทรีฯ(บจร.)...

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์ ในการขับเคลื่อนภายใต้หลัก “บวร” คือ บ้าน วัด ราชการ ซึ่งทั้งพี่น้องผู้นำท้องที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เด็ก เยาวชน และบรรดาอาสาสมัครต่างๆ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยกลุ่มสตรีอาสาสมัครฯ ดินแดน ตลอดจนพี่น้องประชาชนภาคีเครือข่ายโดยรอบบริเวณดอยอินทรีฯแห่งนี้ ได้ร่วมมือร่วมใจมาโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อทำในสิ่งที่ยั่งยืนให้กับโลกของเรา คือการที่พวกเราจะได้ช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตของพวกเรา ทั้งบ้าน วัด ราชการ ที่จะได้รับประโยชน์และได้รับโทษโดยตรงก่อนคนอื่นจากความอุดมสมบูรณ์และความเสื่อมโทรมของป่าไม้ เพราะคนข้างล่างจะได้รับผลที่เกิดขึ้น ถ้าด้านบนไม่ดี ความลำบากยากแค้น ความแห้งแล้ง PM2.5 ก็จะเกิดขึ้น ถ้าอุดมสมบูรณ์ เราก็จะมีความสุข อาหารการกินดี ดินฟ้าอากาศดี ส่งผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ...

“แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าในขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็มีประกาศเพิ่มเติมว่า เราจะได้รับผลกระทบจากเอลนีโญหรือสภาพความแห้งแล้งของภูมิภาคที่กระทบไปทั่วโลก อันเกิดจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ทำให้สายสิ่งแวดล้อมและความสมดุลทางธรรมชาติ เช่น ตัดต้นไม้ จุดไฟเผาป่า ปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ใช้เครื่องจักร ใช้รถยนต์ที่ปล่อย

ควันทิช รวมถึงทั้งขยะโดยไม่แยกประเภทจนเป็นกองขยะหมักหมมเป็นก๊าซเสียลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ที่ล้วนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เกิดน้ำท่วม ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้มีโรคระบาดใหม่ๆ เกิดขึ้น” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ข้าราชการในฐานะผู้นำของจังหวัดที่เข้าร่วมกับคณะสงฆ์ปกครองชั้นบนพื้นที่จังหวัดเชียงรายในการดูแลช่วยกันน้อมนำเอาแนวความคิดพระราชทานหรือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังเช่นตลอดเส้นทางที่ได้เห็นบนยอดเขา 2 ฝั่งถนนก็เป็นตัวอย่างสำคัญที่ได้รวมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และทางนี้มีผลผู้คนรักกันรวมทั้งแนวกันไฟที่แสดงให้เห็นความพยายามทำพื้นที่แห่งนี้ไว้เพื่อ “ป้องกันดีกว่าแก้ไข” ทั้งเรื่องต้นไม้ เรื่องปัจจัยถนน แนวกันไฟ ทางตัดไฟ ที่ท่านพระอาจารย์วิบูลย์ ธมมเตโช และครูบาจ๊อก ได้แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างถึงการน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการมีต้นไม้ที่ส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และยังให้ประโยชน์กับต้นไม้ที่อยู่รอบคอกแห่งนี้ รวมถึงทฤษฎีใหม่เรื่องการเลี้ยงดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช คือ การนำฟางมาถมดินเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ดินไม่ถูกปกเปิดอกเปลือยดินจนทำให้ไส้เดือนกิ้งกือ ฮิวมัส และจุลินทรีย์ ต้องโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง จนเขาอยู่ไม่ได้ เมื่ออยู่ไม่ได้ดินก็ขาดความอุดมสมบูรณ์...

“งานในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่มาชุมนุมร่วมกัน ณ ที่แห่งนี้ ทั้งจากส่วนกลาง และจังหวัดเชียงราย ที่ล้วนแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจสนองพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นในสังคม คือ “จิตอาสา” อันหมายถึง การที่เราสมัครใจมาช่วยกันทำสิ่งที่ดีให้กับส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน รวมทั้งหลักการทรงงาน “บวร” คือการทำงานจากทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ พวกเราทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธ ต้องร่วมกันให้ความสำคัญกับป่าไม้ กับต้นไม้ ดังที่ฐานพระพุทธรูปบารมีรักษาป่า ได้ปรากฏข้อความว่า “พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่ตรัสรู้ใต้ต้นไม้” ดังนั้นประโยชน์ของต้นไม้จึงมีเนกอนันต์ ทั้งให้ออกซิเจน ให้อาหาร ให้อาหารรักษาโรค ให้อาศัยให้เครื่องไม้ใช้สอย ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทั้งคนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย และยังเป็นยาอายุวัฒนะแก่โลกใบเดียวของเรา เพื่อที่เราสามารถอยู่อาศัยได้ในโลก ซึ่งคำตอบที่สำคัญที่สุด คือพื้นที่แห่งนี้ อันเป็น The Best Solution หรือเป็นทางเลือกที่ดี อันส่งผลทำให้มีโลกที่ดี โลกที่เหมาะสม โลกที่เราสามารถอยู่อาศัยได้ หลังจากทีบรรพบุรุษของเราและพวกเราทำให้โลกใบนี้มันอ่อนแอลง มันเหมาะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราน้อยลง ซึ่งพื้นที่แห่งนี้จะทำให้โลกกลับมาแข็งแรง กลับมาร่มเย็น กลับมาสร้างความสุขให้กับพวกเราและลูกหลานในอนาคตได้ เป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) ที่พวกเราทุกคนได้แสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งและมุ่งมั่นร่วมกันทุกจังหวัดและสหประชาชาติประจำประเทศไทย จึงขอให้ทุกท่านในที่นี้ได้ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนในการนำเสนอถ่ายทอดสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้เกิดขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วทั้งประเทศ” นายสุทธิพงษ์กล่าว...



นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แน่แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ป่า ไม่ได้มีแค่การทำกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้วจะทำให้ อายุของโลกยืนยาวขึ้น “มันยังมีวิถีชีวิตที่เราใช้อยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน และที่ต่างๆ” ซึ่งจำเป็นที่พวกเราต้องคำนึง และให้ความสำคัญ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการขยะ ด้วยการคัดแยกขยะ เป็นมนุษย์ 3Rs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ขยะเปียก” ที่ต้องทิ้งลงถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งขณะนี้เป็นที่น่ายินดีว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก ได้ให้การรับรองว่าสารบำรุงดินที่เกิดจากการหมักในถังขยะเปียกลดโลกร้อน สามารถช่วยลดการ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ และในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จะมาลงนามรับซื้อคาร์บอนเครดิตจากถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยให้มูลค่า 260 บาท ต่อ 1 ตัน เริ่มจากในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง คือ ลำพูน เลย สมุทรสงครามอำนาจเจริญ และจะเพิ่ม อีก 22 จังหวัดนำร่อง แสดงให้เห็นว่าในปีนี้มี 26 จังหวัดนำร่องที่พี่น้องทุกภาคส่วนได้ช่วยกันปรับวิถีชีวิต เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศในการคัดแยก Organic Waste หรือ “ขยะ เปียก” เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนโดยรวม...

นายสุทธิพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่พวกเราควรภาคภูมิใจ แต่จุดเริ่มต้นที่ดี ณ ที่แห่งนี้ยังไม่ เพียงพอ คนอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเดียวไม่สามารถปกป้องโลกใบนี้ได้ แต่สามารถช่วยต่ออายุของโลกใบนี้ ได้ เพราะพวกเราทุกคนจะช่วยกันเป็นกระบอกเสียงและนำตัวอย่างที่ดีที่แห่งนี้ กระจายให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ด้วยกันต่อไป เพื่อให้เกิดการ Change for Good สร้างสิ่งที่ดี อันเป็นการทำบุญให้กับโลกของเรา เป็นปฏิบัติ บูชาที่สำคัญยิ่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และมอบให้บรรพ บุรุษของเราที่เสียสละเลือดเนื้อ ปกป้องรักษาเอกราชของประเทศชาติ ให้ตกทอดมาถึงพวกเราได้อยู่อาศัย อย่างยั่งยืน...

# 'ม่อนแจ่ม' เสนอ 'พิธา' ขอร้งวัดพิสุจน์สิทธิ์ หลังถูกดำเนินคดีบุกรุก 113 รายแล้ว

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 - 15:40 น.

Facebook Twitter LINE Copy Link



## 'ม่อนแจ่ม' เสนอ 'พิธา' ขอร้งวัดพิสุจน์สิทธิ์ หลังถูกดำเนินคดีบุกรุก 113 รายแล้ว

“ม่อนแจ่ม” เสนอ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ขอร้งวัดพิสุจน์สิทธิ์ บังคับใช้กฎหมายเท่าเทียม หลังถูกดำเนินคดีบุกรุก 113 รายแล้ว เล็งเชิญลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง บอกขอสิทธิครอบครอง ไม่อยากได้โฉนดชุมชน เชื่อแก้ปัญหาได้ดีกว่า สมัยรัฐบาล”ลุงตู่” สขพ.ขอดูแลคุ้มครองนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายเอกรินทร์ นทีไพรวลัย ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงกรณีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พบปะกับกลุ่มชาติพันธุ์ ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) อ.สันทราย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า ได้ส่งตัวแทนยื่นหนังสือถึงนายพิธา เพื่อแก้ปัญหาการครอบครองสิทธิที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินบนม่อนแจ่ม เนื่องจากชาวม้ง ได้พัฒนาอาชีพเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้าง และบริการที่พักที่ไมใช่โรงแรม รวมถึงร้านอาหาร กาแฟ ของฝาก ของที่ระลึก เพื่อสร้างงาน และรายได้สู่ชุมชน แทนทำเกษตรเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ ได้เรียกร้องให้มีการรื้อฟื้น และพิสูจน์สิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าว ก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติแม่มิม พร้อมให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากชาวม่อนแจ่ม ถูกกรมป่าไม้ ดำเนินคดีฐานบุกรุก ผ่าถางป่าในที่ดินทำกินของตนเอง ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นศาล 23 คดี อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน และอัยการอีก 90 คดี รวมเป็น 113 คดีแล้ว ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน อยากให้รัฐบาลใหม่ช่วยเหลือแก้ปัญหา และเยียวยาดังกล่าว

“หากนายพิธา จัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว และเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 อาจเชิญนายพิธา หรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ลงพื้นที่พบปะชาวม่อนแจ่ม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพื่อเป็นกรณีศึกษา หรือโมเดลการพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วมให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ไม่ใช่การจับกุมดำเนินคดีเพียงอย่างเดียว ซึ่งชาวม่อนแจ่ม เรียกร้องสิทธิครอบครองที่ดินทำกินเท่านั้น ไม่ได้เรียกร้องออกโฉนดแปลงรวม หรือโฉนดชุมชนอย่างใด เชื่อว่าปัญหาดังกล่าว ได้รับการแก้ไขในสมัยนายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี มากกว่าสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี” นายเอกรินทร์ กล่าว

ขณะที่ นายศักดา แสนมี เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมกลุ่มชาติพันธุ์ ต้องการสะท้อนปัญหาให้มีการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ ที่ทับซ้อนที่อยู่อาศัย และที่ทำกินชาวบ้าน รวมทั้งเรื่องสัญชาติ การศึกษา การรักษาพยาบาล การเข้าถึงรัฐสวัสดิการ ความเท่าเทียม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาชีวิตดีขึ้น

“นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นธรรม และคุ้มครองนักเคลื่อนไหวชนเผ่า หรือชาติพันธุ์ ที่ยังต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในเรื่องสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียม ทั้งมีชีวิตอยู่ เสียชีวิต และสูญหาย อยากให้ช่วยเหลือและเยียวยาแก่ครอบครัวนักเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วย” นายศักดา กล่าว

## ร่วมภารกิจ 'ปลูกต้นไม้แสนต้น'

ข่าวหน้าใบ



18 มิ.ย. 2566 - 13:42 น.

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดแคมเปญ “เซ็นทรัล/โรบินสัน เลิฟ ดี เอิร์ธ 2023” ผนึกกำลังกรมป่าไม้ ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมภารกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น” ในพื้นที่ราว 490 ไร่ เพื่อคืนสมดุลให้สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเดินหน้าสานต่อ 4 กรีนมิชชั่น รักขโลก 1. SAY NO TO PLASTIC BAGS งดการแจกถุงพลาสติก 2. ธรณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้างทั่วประเทศ 3. ร่วมกับ CENTRAL THAM เปิดพื้นที่สนับสนุน จำหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตจากวัสดุในพื้นที่ถิ่น และสนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลกรุ๊ป เพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000 ไร่ ทั่วประเทศ ภายในปี 2573 พร้อมจัดกิจกรรมรักขโลกมากมายตลอดเดือนมิ.ย. นี้ที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยจัดงานคิกออฟแคมเปญด้วย การจัดเสวนา โดยมีพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการร่วมแชร์ประสบการณ์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สาวหัวใจรักขโลก เต๋ย จรินทร์พร จุนเกียรติ กล่าวถึงการมาร่วมแคมเปญนี้ว่า “ดีใจมากที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เต๋ยเป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม รู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้น แต่ในวันนี้ทุกคนตื่นตัวขึ้นมาก เชื่อว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ให้องค์กรอื่นๆ อยากลุกขึ้นมาทำเพื่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน”